



รายงานการวิจัย
เรื่อง

การประเมินผู้เรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช:
บทเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
Online Student Assessment Practices at Sukhothai Thammathirat Open University:
Lessons Learned During the Outbreak of COVID-19

โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ เกิดศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญสินี เก้าส้ม
อาจารย์ ดร.ศุภมาส ชุมแก้ว

การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลสู่ระดับนานาชาติ
ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

กิตติกรรมประกาศ

รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินผู้เรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช: บทเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายท่าน ผู้วิจัยขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชในช่วงก่อน และระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และเข้าร่วมสนทนากลุ่ม พร้อมได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งนี้ ขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยทุกท่านที่ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเครื่องมือวิจัยให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ และขอบพระคุณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชสนับสนุนการทำวิจัย ผ่านทุนวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลสู่ระดับนานาชาติที่เป็นความร่วมมือระหว่างสมาชิกของกลุ่มมหาวิทยาลัยเปิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 5 แห่ง (OU5) ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (STOU) มหาวิทยาลัยเปิดมาเลเซีย (OUM) มหาวิทยาลัยเปิดฟิลิปปินส์ (UPOU) มหาวิทยาลัยเปิดเทอร์บูกาแห่งอินโดนีเซีย (UT) และมหาวิทยาลัยเปิดฮานอยของเวียดนาม (HOU)

ท้ายสุดนี้ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการวิจัยนี้จะประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย ตลอดจนสถาบันอุดมศึกษาระบบเปิดและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำผลการศึกษา อุปสรรค ช่องว่างและความท้าทายที่ไม่คาดคิด และบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผู้เรียนในระบบการศึกษาทางไกลไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลต่อไป

